

Số: ~~74~~/UBND-VX

Hoài Nhơn, ngày 05 tháng 7 năm 2018

V/v giải trình các ý kiến,
kiến nghị của cử tri về phát
huy tiềm năng du lịch trên
địa bàn huyện

Kính gửi: Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Hoài Nhơn.

Theo đề nghị của Thường trực HĐND huyện tại Văn bản số 99/HĐND-VP ngày 25/6/2018 về việc trả lời các ý kiến kiến nghị của cử tri;

Theo đó, cử tri xã Hoài Châu Bắc kiến nghị UBND huyện có quy hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn nhằm phát huy tiềm năng du lịch hiện có. Hiện nay, để tư nhân tự làm nhỏ lẻ, manh mún, làm mất dần tiềm năng vốn có (ví dụ chùa Tịnh Viên...)

UBND huyện có ý kiến như sau:

Ý kiến của cử tri kiến nghị là đúng.

Ban Thường vụ Huyện ủy Hoài Nhơn đã ban hành Kế hoạch số 42-KH/HU ngày 12/12/2017 về thực hiện Chương trình hành động số 06-Ctr/TU của Tỉnh ủy và Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ huyện về phát triển du lịch đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. UBND huyện ban hành Quyết định số 2534/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 về Kế hoạch phát triển du lịch huyện Hoài Nhơn, giai đoạn 2017 – 2020.

Trên cơ sở Kế hoạch phát triển du lịch của Huyện ủy, UBND huyện ban hành, huyện sẽ tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, du lịch; lựa chọn sản phẩm du lịch phù hợp để phát triển; quy hoạch phát triển các điểm đến, loại hình, sản phẩm du lịch phù hợp, trong đó chú trọng phát triển du lịch nghỉ dưỡng ven biển; du lịch văn hóa, tâm linh, làng nghề; du lịch sinh thái, khám phá, mạo hiểm,... nhằm thu hút du khách đến Hoài Nhơn.

Trước mắt, trong điều kiện ngân sách huyện còn khó khăn, huyện chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá tiềm năng du lịch của huyện để thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài huyện; xây dựng các điểm đến kết nối tuyến du lịch với Tp. Quy Nhơn để góp phần thúc đẩy ngành du lịch của huyện phát triển khởi sắc hơn.

Trên đây là các ý kiến giải trình của UBND huyện về ý kiến chất vấn, kiến nghị của cử tri, báo cáo Thường trực HĐND huyện và cử tri./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng VH và TT huyện;
- Lưu VT.



Trương Đề